



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๙๙ ปรินต์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. การเลือกตั้งประธานาธิบดีในเซียร์ราลีโอน

- การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นครั้งแรกของโลก

๒. เครือรัฐออสเตรเลีย

- ออสเตรเลียพิจารณาให้วีซ่า “ผู้ถูกกดขี่ข่มเหง” แก่เกษตรกรผิวขาวชาวแอฟริกาใต้

๑. เซียร์ราลีโอน : การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นครั้งแรกของโลก

กรรมการการเลือกตั้งของเซียร์ราลีโอนกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า เซียร์ราลีโอนได้ลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีอีกครั้ง หลังจากที่พรรคฝ่ายค้านหลักของประเทศได้คะแนนนำไปเล็กน้อยภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในรอบแรกในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ซึ่งนายจูเลียส มาดา บิโอะ ผู้นำพรรคฝ่ายค้านจากพรรคแรงงานเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone People's Party-SLPP) ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๔๓.๓ ในขณะที่ นายซามูเอล คามารา หัวหน้าพรรคสภาผู้แทนประชาชน (All Peoples Congress-APC) ได้รับคะแนนเสียงเพียงร้อยละ ๔๒.๗ โดยมีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของเซียร์ราลีโอนไปใช้สิทธิประมาณร้อยละ ๘๕ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓.๑ ล้านคน ซึ่งเกณฑ์ที่จะชนะในรอบแรกคือ ร้อยละ ๕๕ ผลคะแนนสุดท้ายล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากต้องมีการนับผลซ้ำในบางพื้นที่

ทั้งนี้ พรรคทั้งสองกุมอำนาจทางการเมืองของเซียร์ราลีโอน และได้เข้ามาปกครองประเทศสลับกันตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ ภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ ส่วนประธานาธิบดีเออร์เนส โบ โครมา ไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกต่อไป เนื่องจากได้รับตำแหน่งติดต่อกันมาห้าสมัยแล้ว จึงได้แต่งตั้งให้นายคามาราเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแทน นายแคนเดห์ ยัมเคลลา ผู้สมัครคนที่สามได้รับคะแนนเสียงเพียงร้อยละ ๖.๙ แม้ว่าพรรคฝ่ายค้านแห่งชาติ (National Grand Coalition-NGC) หวังว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น ในขณะที่ตำรวจกล่าวว่ามี การจับกุมคนจำนวนมากในกรุงฟริทาวน์และในพื้นที่โคโนทางตอนเหนือหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคู่แข่งทางการเมือง

เซียร์ราลีโอน จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ครั้งแรกเฉพาะในเขต West District เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความน่าสนใจคือเป็นการเลือกตั้งที่นำบล็อกเชนมาใช้งานเป็นครั้งแรก โดยวิธีการป้อนข้อมูลการลงคะแนนเสียงของประชาชนขึ้นไปบนบล็อกเชน แนวคิดการนำบล็อกเชนมาใช้ในการเลือกตั้งเพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพียงมีการนำมาใช้จริงครั้งแรก โดย Agora สตาร์ทอัพจากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบนี้กำลังเจรจากับอีกหลายประเทศในแอฟริกาและยุโรปสำหรับการนำบล็อกเชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบเลือกตั้งแบบดิจิทัล ด้วยความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของเซียร์ราลีโอนเองจะยังคงนับคะแนนเสียงตามวิธีดั้งเดิมควบคู่ไปด้วย โดย Agora หวังว่าการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการนับคะแนนเสียงนี้จะทำให้การนับคะแนนเสียงได้ดีขึ้น ป้องกันการโกงคะแนนเสียง และสร้างความโปร่งใสให้กับ การเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบนี้ยังคงอีกยาวไกล ในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังต้องการกำลังคนที่เชื่อถือได้ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและยังมีประเด็นของความเชื่อถือที่รัฐบาลและสาธารณชนมีต่อการนับคะแนนระบบ ซึ่ง Agora กำลังขอสิทธิบัตรและไม่สามารถเปิดเผยให้ดูในลักษณะของโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ได้

อนึ่ง นายจูเลียส มาดา บิโอะ ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน อายุ ๕๓ ปี ของเซียร์ราลีโอนซึ่งชนะการเลือกตั้งเคยเป็นผู้บัญชาการทางทหารและผู้นำปฏิวัติและจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา สำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งจะจัดในไม่ช้าเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ที่มา : <http://www.afp.com/en/news/717/sierra-leone-opposition-ahead-presidential-run-called-doc-12h01u4>

๒. เครือรัฐออสเตรเลีย : ออสเตรเลียพิจารณาให้วีซ่า “ผู้ถูกกดขี่ข่มเหง” แก่เกษตรกรผิวขาวชาวแอฟริกาใต้

เครือรัฐออสเตรเลียกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนให้แก่เกษตรกรผิวขาวชาวแอฟริกาใต้ เพื่อให้สามารถหนีจากสถานการณ์ที่เลวร้ายไปยังอารยประเทศ นายปีเตอร์ ดัตตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ดูแลการเข้าเมืองของเครือรัฐออสเตรเลีย กล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นสมควรที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำลังมีการพิจารณากันว่าจะสามารถรับเข้าสู่เครือรัฐออสเตรเลียผ่านวีซ่าประเภทผู้ลี้ภัย หรือวีซ่าทางด้านมนุษยธรรม ได้หรือไม่ ความคิดเห็นของดัตตันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือน หลังจากที่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในค่ายพักแรมในมหาสมุทรแปซิฟิกถูกตัดสินให้ได้รับเงินชดเชย จำนวน ๗๐ ล้านเหรียญออสเตรเลีย (๕๖ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๑,๗๕๑,๒๖๒,๓๖๕.๑๕ บาท -อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ ๑ USD = ๓๑.๒๗๒๕ บาท) เพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหายที่ถูกคุมขังอย่างผิดกฎหมายและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการระงับข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุษยชนในการตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

นายดัตตันกล่าวเสริมว่า เกษตรกรผิวขาวชาวแอฟริกาใต้เหล่านั้นทำงานอย่างสมบุกสมบัน และคิดว่าคนเหล่านั้นสมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยกำลังร้องขอให้มีการดูแลเป็นพิเศษอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผู้ที่ต้องการออกจากประเทศอาจจะสามารถยื่นคำร้องภายใต้วีซ่าหมวดผู้หนีภัยจากการกดขี่ข่มเหงในประเทศหรือดำเนินการผ่านโครงการมนุษยธรรมเพื่อผู้ลี้ภัย

นายไซริล ราฟาโซซา ประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วได้สาบานว่าจะเร่งดำเนินการการจัดสรรที่ดินโดยโอนจากคนผิวขาวที่ร่ำรวยให้แก่คนผิวดำที่ยากจนกว่า ๒๔ ปี หลังจากกฎหมายการแบ่งแยกสีผิวสิ้นสุดลง การเป็นเจ้าของที่ดินในแอฟริกาใต้กลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจากรายงานของนายรามามาโพซาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วในสัปดาห์นี้ พบว่า ฟาร์มส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๒ ครอบครองโดยคนผิวขาวในขณะที่ฟาร์มที่คนผิวดำเป็นเจ้าของมีเพียงร้อยละ ๔ เท่านั้น พรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา หรือพรรคเอเอ็นซี (African National Congress-ANC) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต้ ได้สนับสนุนการเวนคืนที่ดินโดยไม่มีการชดเชย นายดัตตันแนะนำว่า ควรเร่งให้มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว

ที่มา : <http://gulfnnews.com/news/asia/australia/australia-considers-visa-for-persecuted-white-south-african-far...>

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑